

บทที่ 5

สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษานี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับลำดับความต้องการของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาได้สรุปผลการศึกษาตามลำดับดังนี้

1. วัตถุประสงค์การศึกษา
2. ขอบเขตการศึกษา
3. สรุปผล
4. อภิปรายผล
5. ข้อเสนอแนะ

วัตถุประสงค์การศึกษา

1. เพื่อศึกษาความต้องการของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
2. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ขอบเขตการศึกษา

1. ขอบเขตการศึกษา

1.1 การศึกษานี้ เป็นการศึกษาความต้องการของประชาชนในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาสามปี โดยการแจกแบบสอบถาม

1.2 ประชากร ได้แก่ ประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 13 หมู่บ้าน รวมทั้งสิ้นเป็น 4,099 คน (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ. 2557 : 31-32)

1.2.1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การเลือกตัวอย่างโดยใช้การสุ่มแบบใช้สูตร Yamane. (1973) ซึ่งพิจารณาจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้ง 13 หมู่บ้าน จำนวน 364 คน โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น

2. ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

ผู้ศึกษาได้กำหนดตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาคือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ ประกอบด้วย 4 ด้าน

- 2.1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
- 2.2 ด้านการพัฒนาสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- 2.3 ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน
- 2.4 ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

สรุปผลการศึกษา

จากการศึกษาความต้องการของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม สรุปผลไว้ดังนี้

ความต้องการของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ซึ่งประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4 ด้าน โดยรวมพบว่าประชาชนมีความต้องการในแต่ละด้านแตกต่างกัน สามารถจัดลำดับความต้องการเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ประชาชนมีความต้องการด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นลำดับที่ 1 โครงการที่ประชาชนมีความต้องการมากที่สุดในด้านนี้คือ โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ ลำดับที่ 2 ประชาชนมีความต้องการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ซึ่งโครงการส่งเสริมตลาดชุมชนประชาชนมีความต้องการมากที่สุด ลำดับที่ 3 ประชาชนมีความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านประชาชนต้องการมากที่สุด ลำดับสุดท้าย ประชาชนมีความต้องการด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะโครงการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ภายในหมู่บ้าน ประชาชนมีความต้องการมากที่สุด

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาควรให้ประชาชนหรือกลุ่มผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 4 ด้าน ที่ถูกกำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี

ประกอบด้วย ด้านเศรษฐกิจ ด้านพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เช่นมีส่วนร่วมในการประชุมที่แสดงถึงการบูรณาการร่วมระหว่างประชาชนกับองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนลงพื้นที่ดำเนินการตามโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อให้ทราบถึงทิศทางการดำเนินงาน ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง รวมถึงการให้ประชาชนและกลุ่มผู้นำท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้จัดทำในแต่ละพื้นที่หมู่บ้านที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี

อภิปรายผลการศึกษา

จากผลการศึกษา ความต้องการของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ผู้ศึกษาขอเสนอการอภิปรายผลการศึกษาได้ดังนี้

ผลการศึกษาพบว่าประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองเรือทั้ง 13 หมู่บ้านมีความต้องการในผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี ที่แตกต่างกัน จากการจัดลำดับความสำคัญของโครงการหรือกิจกรรมจากความต้องการมากที่สุดไปหาความต้องการน้อยที่สุด โดยภาพรวมประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลหนองเรือ มีความต้องการด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเป็นหลัก รองลงมาคือ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสุดท้ายคือ ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี แสดงให้เห็นว่า ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองเรือ ยังมีความต้องการในส่วนของ การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น โครงการแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส โครงการพึ่งพาตัวเองตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โครงการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองเรือ (วันละบาท) โครงการตัดแว่นสายตาให้กับประชาชน และสุดท้ายคือโครงการสงเคราะห์อุปกรณ์สำหรับคนพิการ ซึ่งความต้องการดังกล่าวของประชาชนสอดคล้องกับทฤษฎีลำดับความต้องการ ของ Maslow (1943) อ้างถึงในสร้อยตระกูล (ดิทยานนท์) อรรถมานะ, 2541 : 83-90) ว่า ปัจจัยที่เป็นความต้องการระดับต่าง เช่น ความต้องการด้านร่างกายที่ดี หรือด้านความมั่นคงปลอดภัยก็ดี เป็นความต้องการที่มาจากสิ่งจูงใจภายนอก เชื่อว่ามนุษย์จะต้องได้รับการตอบสนองขั้นพื้นฐาน คือความต้องการทางร่างกายก่อนจึงจะเกิด

แรงจูงใจในระดับสูงขึ้นไป คือด้านความมั่นคงปลอดภัย และความต้องการทางสังคม ตามลำดับ

จากลำดับความต้องการของประชาชนต่อผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม นั้นพบว่าในจำนวนโครงการทั้งหมดของประชาชนมีความต้องการ โดยเฉลี่ยมากที่สุด 3 ลำดับดังนี้ ลำดับที่ 1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 ซึ่งเป็นความต้องการในการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประชาชนในเขตพื้นที่ที่มีความต้องการด้านเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในการดำรงชีวิตสำหรับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเพื่อการยังชีพเพื่อให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความต้องการของ มาสโลว์ ความต้องการด้านร่างกาย (สรีรยตระกูล (ดีวยานนท์) อรรถมานะ, 2541 : 83-90) กล่าวว่า ความต้องการด้านร่างกาย รวมถึงความต้องการด้านความปลอดภัย ได้แก่ ความต้องการสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจากอันตรายทั้งทางกายและจิตใจ ความมั่นคงในงานและสุขภาพ องค์การสามารถสร้างเงื่อนไขเพื่อตอบสนองความต้องการในขั้นนี้ได้ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธพงศ์ ผางจันทร์คา (2553 : 78) ได้ศึกษาความต้องการของประชาชนในการพัฒนาตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่าในส่วนของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาตำบลตามความต้องการของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น คือ การส่งเสริมด้านการพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพโดยประชาชนมีความต้องการให้จัดตั้งงบประมาณในการสนับสนุนสวัสดิการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ส่วนโครงการที่ประชาชนมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเป็นอันดับที่ 2 คือ โครงการพึ่งพาตัวเองตามแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ทั้งนี้ถือเป็นความต้องการในการพัฒนาด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เพื่อให้มีอาชีพเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน ถือเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืน ตามวิถีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการกระจายอำนาจของ ธเนศวร์ เจริญเมือง (2548 : 59) กล่าวถึงหลักการกระจายอำนาจว่า ประชาชนในท้องถิ่นในด้านการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โครงการที่ประชาชนมีความต้องการให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเป็นลำดับที่ 3 คือ โครงการส่งเสริมด้านตลาดชุมชนตำบลหนองเรือ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.09 ซึ่งเป็นความต้องการ

ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ โดยประชาชนมีความต้องการให้องค์กรช่วยส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณหรือสถานที่ในการจัดจำหน่ายสินค้า สำหรับอุปโภคบริโภคที่ปลอดภัย หรือศูนย์รวมสินค้าระดับตำบล เพื่อเป็นการรองรับผลิตผลทางการเกษตร ของประชาชนในเขตพื้นที่รวมถึงสินค้าจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลหนองเรือ ถือเป็นความต้องการภายนอกที่สามารถสร้างความปลอดภัยจากการอุปโภคบริโภค ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีลำดับความต้องการของ มาสโลว์ ด้านความปลอดภัย (สร้อยตระกูล (ตวยานนท์) อรรถมานะ, 2541 : 83-90) กล่าวว่า ความต้องการด้านความปลอดภัย ได้แก่ ความต้องการด้านสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยจากอันตรายทั้งทางกายและจิตใจ ความมั่นคงในการดำรงชีวิต และสุขภาพองค์กรที่สามารถที่จะสร้างเงื่อนไขเพื่อตอบสนองความต้องการขั้นนี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ยุทธพงศ์ ผางจันทร์คา (2553 : 78) ได้ศึกษาความต้องการของประชาชนในการพัฒนาตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่าในส่วนของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาตำบลตามความต้องการของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น คือ ควรมีการจัดตั้งงบประมาณในการส่งเสริม สร้างงานสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่มั่นคงและยั่งยืน และอำนวยความสะดวกในการขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตรให้กับกลุ่มเกษตรกร และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ.2542 (2542 : 1-66) หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ ข้อ 16 (4) ได้กำหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ในด้านการสาธารณสุขปลอดภัยและการก่อสร้างอื่น ๆ

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อนำผลการศึกษาไปใช้

1.1 องค์การบริหารส่วนตำบลควรนำเอาโครงการที่เป็นความต้องการที่แท้จริงของประชาชนมาจัดเรียงลำดับความสำคัญ เพื่อนำไปพิจารณาจัดทำเป็นแผนพัฒนาสามปีและนำไปสู่การปฏิบัติให้ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

1.2 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ควรดำเนินงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยจัดทำโครงการตลาดสีเขียวในชุมชนเพื่อจำหน่าย

ผลผลิตทางการเกษตร และจัดสรรงบประมาณสนับสนุนกลุ่มอาชีพ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกลยุทธ์ด้านการตลาด ด้านการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีแผนงานหรือโครงการสนับสนุนเงินสงเคราะห์ให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เช่น คนชราไร้ที่พึ่ง และเพิ่มงบประมาณในการประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ รวมถึงการเข้ามาดูแลซ่อมแซมบ้านสำหรับผู้ยากไร้ ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดโครงการต่าง ๆ ตามความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนในหมู่บ้าน และจัดสรรงบประมาณในการแก้ปัญหาถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ส่วนความต้องการด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลควรมีการจัดเวทีให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสรุปผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกปี และจัดทำวารสารหรือสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยให้ยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

2. ข้อเสนอแนะเพื่อทำการศึกษารั้งต่อไป

- 2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
- 2.2 ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี เพื่อนำผลการศึกษาไปพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
- 2.3 ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการของประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเรือ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม